



900 ปี
การสาธารณสุขไทย

ข่าวเด่น สร.

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561



เตรียมพร้อมอุบัติเหตุสภกรานต์

สร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) ที่ส่วนกลางและทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 61 ให้ รพ. เตรียมพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล จนก. ระบบการรับและส่งต่อ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 14,492 หน่วย มีแพทย์ พยาบาล และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 165,158 คน จนก. ทีมศัลยกรรม 1,500 คน เรือปฏิบัติการฉุกเฉิน 155 ลำ เครื่องบิน 129 ลำ ให้ รพ. บนเส้นทางหลวงจัดหน่วยปฏิบัติการระดับสูง หรือระดับพื้นฐาน ประจำเส้นทางหลวง หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ทุก รพ. ฟรี 72 ชม. แรก นอกจากนี้ ให้ สคร. ทุกแห่งร่วมกับ สสจ. ออกตรวจเข้มข้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ



ประชุมวิชาการสมุนไพรไทย

สร.ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัยจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ปี 2560 จนถึงปีนี้ คัดเลือกให้กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และโพล เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตหลายรูปแบบ ทั้งเวชสำอาง เครื่องดื่ม เป็นต้น และในปี 2561 เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 400 ราย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยนำไปวางแผนพัฒนา โดยเฉพาะการผลิตสมุนไพรผสมเป็ียน โปรดักต์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศ



ระบบใหม่ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง

อย. เพย ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 กำหนดให้ใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม ที่ออกตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ประมาณ 400,000 ฉบับ จะสิ้นสภาพลงในวันที่ 8 ก.ย. 61 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสงค์จะใช้ฉลากเดิม เลขที่ใบรับแจ้งเดิม จึงทำเมนู "ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง" ให้ผู้ประกอบการผลิตเพื่อขาย-นำเข้าเครื่องสำอางเพื่อขายให้มาจดแจ้งใหม่โดยถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบใหม่จะทราบผลทันทีและได้ใบรับแจ้งใหม่ เลขที่เดิม ซึ่งมีอายุ 3 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. นี้ ที่เว็บไซต์ <http://www.fda.moph.go.th/Cosmetic/>



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ "สรุปข่าวประจำวัน"